

Chính phủ Canada công bố *Tường trình Kinh tế Mùa Thu 2023*

Đưa ra kế hoạch kinh tế của chính phủ để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh phục vụ cho tất cả mọi người

Ngày 21 tháng 11, 2023

Ottawa, Ontario

Bộ Tài chính Canada

Hôm nay, Bà Chrystia Freeland, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Bộ Tài chính, đã đưa ra *Tường trình Kinh tế Mùa thu năm 2023*, thực hiện hành động tiếp theo để hỗ trợ tầng lớp trung lưu và xây dựng thêm nhiều nhà hơn, nhanh hơn.

Kế hoạch kinh tế của chính phủ đang xây dựng một nền kinh tế vững mạnh phục vụ cho mọi người, với nhiều công việc làm tuyệt vời mà người dân Canada có thể tin cậy vào. Và kế hoạch này đang có hiệu quả.

So với trước đại dịch, ngày nay, đã có thêm hơn một triệu người Canada có việc làm. Lạm phát đang giảm, lương tăng nhanh hơn lạm phát, và các nhà kinh tế khu vực tư nhân hiện kỳ vọng Canada sẽ tránh được cuộc suy thoái mà nhiều người đã dự đoán.

Trước sự gia tăng nhanh chóng của lãi suất trên toàn cầu, nhiều người Canada đang cảm thấy khó khăn, đặc biệt là khi phải có đủ sức để thuê hoặc làm chủ một ngôi nhà. Để đáp lại, *Tường trình Kinh tế Mùa thu năm 2023* tập trung vào hai thách thức chính hiện nay.

Thứ nhất, chính phủ đang tiếp tục hỗ trợ người dân Canada vào thời điểm mà một số giá cả vẫn còn quá cao và ngày gia hạn thế chấp đang sắp đến. Với các biện pháp mới, có mục tiêu nhằm giúp ổn định giá cả, giúp cuộc sống đỡ đắt đỏ hơn và bảo vệ người dân Canada đang có nợ thế chấp, chính phủ đang thực hiện hành động cụ thể để hỗ trợ người dân Canada. Điều này bao gồm việc bảo đảm cho người dân Canada có thể tiếp cận với khoản hỗ trợ thế chấp phù hợp mà họ cần vào thời điểm lãi suất cao hơn. Để làm như vậy, *Tường trình Kinh tế Mùa Thu 2023* công bố Điều lệ Thế chấp mới của Canada, trong đó nêu chi tiết biện pháp hỗ trợ mà người Canada có thể mong đợi từ ngân hàng của họ nếu họ gặp khó khăn về tài chính.

Thứ hai, chính phủ đang đẩy nhanh công việc xây dựng thêm nhiều nhà hơn, nhanh hơn và làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn. Dựa trên hành động quan trọng mà chính phủ đã thực hiện, *Tường trình Kinh tế Mùa thu năm 2023* đưa ra hàng tỷ Gia kim cho vay mới để xây dựng thêm nhiều nhà hơn, nhanh hơn, thực hiện các bước nhằm hạn chế việc cho thuê ngắn hạn để người Canada có thể sử dụng nhà để sinh sống, và sẽ giúp tăng số lượng công nhân xây dựng trên cả nước. Hôm nay, chính phủ liên bang tiếp tục công việc dẫn đầu một nỗ lực quốc gia nhằm làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn trên khắp Canada.



Kế hoạch kinh tế của chính phủ là một kế hoạch có trách nhiệm và với ý thức rằng Canada duy trì cả tỷ lệ thâm hụt và nợ ròng trên GDP thấp nhất trong G7. Chính phủ đang thực hiện các hành động tiếp theo trong *Tường trình Kinh tế Mùa Thu 2023* để bảo đảm cho nền tài chính của Canada vẫn bền vững—và rằng chúng ta có thể tiếp tục đầu tư một cách có trách nhiệm vào người Canada, củng cố tầng lớp trung lưu và xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ hơn phục vụ cho tất cả mọi người.

Là một phần nền tảng trong công việc của chính phủ nhằm đầu tư vào tương lai kinh tế của Canada và tạo ra nhiều việc làm được trả lương cao hơn, chính phủ cũng đang cung cấp các khoản tín thuế đầu tư lớn (major investment tax credits) mới trên cơ sở ưu tiên, với việc tiến hành áp dụng luật pháp trong những ngày tới và kết thúc trong năm 2024.

Trích dẫn

“Kế hoạch kinh tế của chúng tôi là xây dựng một nền kinh tế vững mạnh phục vụ cho tất cả mọi người và *Tường trình Kinh tế Mùa Thu* này là giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của chúng tôi. Với trọng tâm là hỗ trợ giới trung lưu và xây dựng thêm nhiều nhà hơn, nhanh hơn, chúng tôi đang hành động theo những ưu tiên quan trọng nhất đối với người dân Canada ngày nay—và chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để đem đến cho người dân Canada khắp mọi miền đất nước.”

- Bà Chrystia Freeland, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Tài chính

Vài Chi tiết Thực

Kế hoạch kinh tế của Canada đang có hiệu quả:

- Tỷ lệ thất nghiệp của Canada trong 21 tháng qua đã thấp hơn bất kỳ thời điểm nào trong thời chính phủ tiền nhiệm.
- So với trước đại dịch, hiện nay có thêm hơn một triệu người Canada có việc làm. Tiền lương đã vượt xa mức lạm phát trong chín tháng qua.
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán Canada sẽ có mức tăng trưởng kinh tế mạnh nhất trong nhóm G7 vào năm tới.
- [Theo OECD \(Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế\)](#), trong nửa đầu năm nay, Canada đã nhận được đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều thứ ba so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới—và có bình quân đầu người cao nhất trong nhóm G7.

Các liên kết liên quan

- *2023 Fall Economic Statement (Tường trình Kinh tế Mùa Thu năm 2023)*
- *2023 Fall Economic Statement: Key Measures (Tường trình Kinh tế Mùa Thu năm 2023: Các biện pháp chính)*
- Backgrounder: Canada's Housing Action Plan
(Thông tin giải thích: Kế hoạch hành động về gia cư của Canada)
- Backgrounder: Supporting a Strong Middle
(Thông tin giải thích: Hỗ trợ tầng lớp Trung lưu)
- Backgrounder: Investing in Workers and Canada's Growing Economy
(Thông tin giải thích: Đầu tư vào Người lao động và Nền kinh tế đang phát triển của Canada)

Liên lạc

Giới thông tấn có thể liên lạc với:

Katherine Cuplinskas
Press Secretary and Senior Communications Advisor
Office of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance
(Tùy viên Báo chí kiêm Cố vấn Truyền thông Cao cấp
Văn phòng Phó Thủ tướng, Tổng trưởng Bộ Tài chính)
Katherine.Cuplinskas@fin.gc.ca

Quan hệ Truyền thông
Department of Finance Canada
(Bộ Tài chính Canada)
mediare@fin.gc.ca
613-369-4000

Thắc mắc Tổng quát

Điện thoại: 1-833-712-2292
TTY: 613-369-3230
E-mail: financepublic-financepublique@fin.gc.ca